



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดสองคอนกลาง หมู่ ๔ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกรายแล้ว นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก ดังนี้

๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้าสอบภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ(สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดสองคอนกลาง หมู่ ๔ ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และสอบภาค ก ความรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และทางเว็บไซต์ <http://www.saraburi๒.org>

๓. สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ไม่มีสิทธิสอบคัดเลือก เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามประกาศนี้ หากผู้ใดยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครให้นำเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อจะได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จะได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติมต่อไป หากพ้นกำหนดตามประกาศนี้แล้วจะไม่รับพิจารณา และหากตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรายใด แจ้งข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง จะไม่ได้รับการจัดจ้างในครั้งนี้ หรือหากได้รับการจัดจ้างแล้ว ให้ถือเป็นโมฆะ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายสมเกียรติ ชิดไธสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒